



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๑๖๖๔



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๐๘๕๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ เนื่องจากรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว
เป็นการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
และมอบหมายให้หน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ครอบคลุมทั้งในเรื่องของ
น้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีความเห็น ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และเกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. สำหรับเรื่องการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีความเห็นเพิ่มเติม ได้แก่

๒.๑ การสำรวจและออกแบบการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ให้เข้าสู่พื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการผันน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ ในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ไปยังอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ของกรมทรัพยากรน้ำ เป็นการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำหลัก จึงเข้าข่ายโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนที่จะดำเนินการพัฒนาได้ และ
ควรตรวจสอบความซ้ำซ้อน ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง กับโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ทั้ง ๒ ระยะ
ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และกรมชลประทานได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างด้วยแล้ว ทั้งนี้ ในการศึกษาโครงการดังกล่าว จำเป็นต้อง
คำนึงถึงน้ำต้นทุน โดยการดำเนินการต้องไม่กระทบต่อน้ำต้นทุนในเขื่อนศรีนครินทร์ และลุ่มน้ำแม่กลอง

๒.๒ การดำเนินการ...

๒.๒ การดำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายในลักษณะอ่างพวง หรือสระพวง หน่วยงาน
เจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงน้ำต้นทุนที่เหมาะสม และควรมีการวางแผนงานในลักษณะแผนหลัก
ในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนด้วย

๓. สำหรับเรื่องการค้าขายงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ในประเด็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ของกรมทรัพยากรน้ำ ควรคำนึงถึงศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำ และไม่ควรก่อสร้างอาคารหรือดำเนินการ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งล่งลำน้ำ จนทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำลดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ ประจักษ์วงษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มบริหารการประชุม กนช.

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๒

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑